

ข่าวเลขที่ 13

17 พฤศจิกายน 2560

พาณิชย์กำกับดูแลมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส่งผลให้ราคาข้าว/มันสูงขึ้น

นายบุญฤทธิ์ ภัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะข้าวและมันสำปะหลัง ซึ่งในฤดูกาลผลิตปี 2560/61 รัฐบาลได้ใช้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวอยู่หลายโครงการ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญและเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ มาตรการชะลอการขายข้าวเปลือก โดยให้เกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเองและรอขายเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมากพร้อมๆกัน ซึ่งจะทำให้ราคาตกต่ำลง ทั้งนี้ ในระหว่างที่เก็บข้าวไว้ ในยุ้งฉางเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือน ผลจากมาตรการนี้ทำให้ผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงๆ ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิในปัจจุบันราคาสูงเฉลี่ยเกินกว่า 12,000 บาทต่อตัน จากการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ข้อมูลว่า ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่โรงสีมีปริมาณน้อยกว่าทุกๆ ปี เพราะเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางและขอสินเชื่อดังกล่าว แทนที่จะเร่งขายผลผลิตพร้อมๆกันเช่นปีก่อน ทำให้โรงสีต้องแข่งขันกันเพื่อซื้อข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับมันสำปะหลัง เกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังได้ราคาสูงขึ้นเช่นกัน โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ราคาหัวมันสด เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.05 บาท สูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคา กก.ละ 1.80 บาท เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2560/61 โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/61 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง และการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังให้วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกรทำมันเส้นคุณภาพดีและมันเส้นสะอาด รวมทั้งกำกับดูแลการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยสนับสนุนให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ณ ศุลกากรหรือจุดผ่อนปรนที่มีการนำเข้ามันสำปะหลัง รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ การขนย้ายมันสำปะหลังตามพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสกัดกั้นการขนย้ายมันสำปะหลังอย่างผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังของเกษตรกรภายในประเทศ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการ เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรครอบคลุมทั้งด้านการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาข้าวและมันสำปะหลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิต ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีข้อร้องเรียนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกพื้นที่